

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ของพี่น้องร่วมสถาบันในการที่จะรวมพลังทำประโยชน์ให้กับสถาบันและสังคม ซึ่งในแต่ละปีมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากได้ออกไปดำเนินชีวิต ประสบผลสำเร็จต่าง ๆ กัน ทั้งในภาครัฐ ธุรกิจ และเอกชน

นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 44 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ สามารถยื่นหยัดคู่สถาบันมาโดยตลอด ด้วยผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม อีกทั้งความรัก ความสามัคคีของชาว “เพชรในชัยพฤกษ์” ทุกท่าน “สมาคมศิษย์เก่าฯ” จึงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ได้และเชื่อว่าสัญญาแห่งความรัก ความผูกพันนี้ จะคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ

* สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม “แรลลี่การกุศล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปี ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ อีกส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้สาธารณกุศล

* กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน คือ งานคืนสู่เหย้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทั้งปลูกพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับศิษย์เก่าฯ และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะจัดประจำปี ประเพณีของทุกปี ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน

บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดทำบัตรสมาชิกสมาคมฯ ขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกในการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งในการติดต่อหรือขอใช้บริการได้จากมหาวิทยาลัยได้ตลอดไป อาทิเช่น ยืมหนังสือจากห้องสมุด (จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการยืมหนังสือของห้องสมุด) ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำบัตรสมาชิกสมาคมฯ นี้ ไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าและสถานบริการต่าง ๆ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ได้อีกด้วย โดยสมาคมฯ จะได้จัดพิมพ์คู่มือรายชื่อร้านค้าและสถานบริการที่ให้บริการส่งโดยตรงถึงสมาชิกฯ และแจ้งในวารสารศิษย์เก่าเป็นประจำทุกฉบับ สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าฯ รุ่น 1-26 มาสมัคร เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพียงค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท ส่วนบัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่ 27 ถึงรุ่นปัจจุบันทุกท่าน ได้เป็นสมาชิกบัตรสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นทะเบียนบัณฑิต

วารสารศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดพิมพ์วารสารศิษย์เก่า เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารของสมาคมฯ และความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และเพื่อประสานความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าฯ รุ่นต่าง ๆ ให้มีความรักความผูกพันต่อกันและต่อสถาบัน โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ส่งให้ศิษย์เก่าฯ รุ่น 1-25

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดทำวารสารศิษย์เก่าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งข่าวสารของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วแก่ศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน ผ่านเว็บไซต์ <http://alumni.bu.ac.th>

ศิษย์เก่าทุกท่าน ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงค์จะส่งข่าวถึง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ให้ทราบ โปรดแจ้งที่แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576 , 1577 (สายตรง) 0-2671-6720-1 โทรสาร 0-2671-6722 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.